



# กองความปลอดภัยแรงงาน

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0 2448 9128 - 39 [www.oshthai.org](http://www.oshthai.org)

## ข้อหาหรือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

**ข้อหาหรือ** การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

**หน่วยงานที่หาหรือ** สถานประกอบกิจการเอกชน

**หน่วยงานตอบข้อหาหรือ** กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

**ประเด็นข้อหาหรือ** ผู้ขอหาหรือได้หาหรือว่า นายาล้างจาน นายาเช็ด นายาดันฝุ่น นายาล้างห้องน้ำหรือนายาทำความสะอาด สะอาดพื้น ซึ่งไม่ได้มีการใช้ในกระบวนการผลิต เข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตรายที่จะต้องแจ้งตามแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.๑) หรือไม่

**ข้อกฎหมาย** กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ กำหนดให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

**ตอบข้อหาหรือ** หน่วยงานที่ตอบข้อหาหรือ พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อหาหรือ ดังนี้

นายาล้างจาน นายาเช็ดกระจก นายาดันฝุ่น นายาล้างห้องน้ำ หรือนายาทำความสะอาดพื้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป โดยสินค้าดังกล่าวมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนการผลิตและหลังการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคใช้อย่างปลอดภัย คือ กลุ่มงานด้านวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ดังนั้นน้ำยาดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ต้องจัดทำรายงานบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบสอ.๑ พร้อมกันนี้ได้แนบแผนผังแสดงการพิจารณาการจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายฯ (สอ.๑) มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการว่าสารเคมีอันตรายในรูปแบบใดที่ต้องจัดทำรายงาน (สอ.๑) หรือ ไม่ต้องจัดทำรายงาน ดังรายละเอียดแนบท้าย

**หมายเหตุ** อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงานที่ รง. ๐๕๐๔/๕๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒